

ตารางแสดงข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย ในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2566

สายวิชาการ 46 คน รวมคณบดี		สายสนับสนุน 10 คน	
คุณวุฒิการศึกษา	จำนวน	คุณวุฒิการศึกษา	จำนวน
ปริญญาเอก	3	ปริญญาเอก	0
ปริญญาโท	40	ปริญญาโท	5
ปริญญาตรี	2 (อ.อาริสรา, อ.ทัตพิชา)	ปริญญาตรี	5
รวม	45	รวม	10
จำแนกตามตำแหน่ง	จำนวน	จำแนกตามตำแหน่งบริหาร	จำนวน
พนักงานสายวิชาการ	44	หัวหน้าสำนักงานคณะ	1
ผู้ทรงคุณวุฒิ	1	หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป	1
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ	2	หัวหน้างานวิชาการฯ	1
		หัวหน้างานการเงินและแผน	0
		หัวหน้างานบูรณาการฯ	0
จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ	จำนวน		
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	11		
รองศาสตราจารย์	3		
ศาสตราจารย์	0		
จำแนกตามหลักสูตร	จำนวนเต็ม 45 คน ไม่รวมคณบดี		
ดนตรีและนาฏศิลป์	13		
ศิลปะและการออกแบบ	13		
สถาปัตยกรรม	12 (ลาเรียน 2)		
สถาปัตยกรรมภายใน	5		
ผู้ลาศึกษาต่อ เต็มเวลา	จำนวน		
ปริญญาเอก สด.	2 (อ.ปณิธาน, อ.ภัคธิมา)		
ผู้ลาศึกษาต่อ นอกเวลา	จำนวน		
ปริญญาเอก สด.	2 (ผศ.พันธพัฒน์, ผศ.อัศนัย)		
ปริญญาเอก นาฏศิลป์	2 (ผศ.ศรารุธ, อ.ธนนัยวรรณ)		

**สรุปรายชื่อนักลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนมกราคม ปี 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทการฝึกอบรม	หลักสูตร	สาระสำคัญ	สถานที่ฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	จำนวนชั่วโมง	งบประมาณ	อนุมัติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์										
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม										
1	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	ฝึกอบรม	โครงการอบรม "รูปแบบกระบวนการที่ใหม่ในการพลิกโฉมการบริหารสถานศึกษาในภาวะปกติใหม่หลังโควิด 19 ภายใต้กรอบการดำเนินงานในศตวรรษที่ 21"	ทักษะของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาช่วงภาวะปกติใหม่หลังโควิด 19	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	31 ม.ค. 65	3.00	-	ไม่ได้รับ
2	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	ฝึกอบรม	โครงการอบรม Surviving this disruptive era : Episode 2 โดยเครือข่ายศิษย์เก่าสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	แนะนำเทคนิคในการวางตัวในที่ทำงานเพื่อพัฒนาตนเอง	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	29 ม.ค. 65	2.00	-	ไม่ได้รับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง										
1	นายศราวุธ จันทร์ขำ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ฝึกอบรม	อบรมโครงการ "ที่เลี้ยงอาจารย์มีอาชีพ"หัวข้อ "เกณฑ์และวิธีการเตรียมตัวเข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ"	หลักเกณฑ์ และวิธีการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพของมหาวิทยาลัยพะเยา	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams	27 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ
2	นายศราวุธ จันทร์ขำ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ศึกษาดูงาน	การจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design) ครั้งที่ 9	การปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่ตามหลักการ OBE โดยเริ่มตั้งแต่ 1.การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 2.การกำหนดผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 3.การออกแบบหลักสูตรตามหลักการของ Backward Curriculum Design 4.การทำ Curriculum Mapping	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting	11-12 ม.ค. 65	15.00	-	ได้รับ
สำนักงานคณะ										
1	นายฤทธิชัย วัฒนวิทย์	บุคลากร	ฝึกอบรม	การอบรมการพัฒนาางประจำสำนักงานวิจัย (R2R)	การพัฒนาางประจำที่มีคุณภาพ เป็นงานที่ได้รับ การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินการของสาขาวิชาการและผู้บริหาร เพื่อให้ บรรลุภารกิจของหน่วยงาน	MS Team	18 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ
2	นายฤทธิชัย วัฒนวิทย์	บุคลากร	ฝึกอบรม	การสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ	งานเชิงวิเคราะห์ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Studies) ศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อวางแผนและปรับปรุง ให้ดีขึ้น อาจเป็นวิเคราะห์งาน หรือ วิเคราะห์เอกสาร ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละ องค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของ หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา	MS Team	14 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ
3	นางสาวจุฑารัตน์ อวดหาญ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ฝึกอบรม	การอบรมการพัฒนาางประจำสำนักงานวิจัย (R2R)	การพัฒนาางประจำที่มีคุณภาพ เป็นงานที่ได้รับ การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินการของสาขาวิชาการและผู้บริหาร เพื่อให้ บรรลุภารกิจของหน่วยงาน	MS Team	18 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ
4	นางสาวณิชา ภาค้ำสิ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ฝึกอบรม	การสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ	งานเชิงวิเคราะห์ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Studies) ศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อวางแผนและปรับปรุง ให้ดีขึ้น อาจเป็นวิเคราะห์งาน หรือ วิเคราะห์เอกสาร ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละ องค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของ หน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา	MS Team	14 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ
5	นางสาวณิชา ภาค้ำสิ	นักวิชาการเงินและบัญชี	ฝึกอบรม	การอบรมการพัฒนาางประจำสำนักงานวิจัย (R2R)	การพัฒนาางประจำที่มีคุณภาพ เป็นงานที่ได้รับ การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินการของสาขาวิชาการและผู้บริหาร เพื่อให้ บรรลุภารกิจของหน่วยงาน	MS Team	18 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ

6	นางสาวธนกร สุขเกษม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ฝึกอบรม	การสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ	งานเชิงวิเคราะห์ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Studies) ศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อวางแผนและปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจเป็นวิเคราะห์งาน หรือ วิเคราะห์เอกสาร ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา	MS Team	14 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ
7	นางสาวธนกร สุขเกษม	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ฝึกอบรม	การอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)	การพัฒนางานประจำที่มีคุณภาพ เป็นงานที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสายวิชาการและผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย	MS Team	18 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ
8	นางสาวปิยะนุช แสงจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ฝึกอบรม	การสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ	งานเชิงวิเคราะห์ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Studies) ศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อวางแผนและปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจเป็นวิเคราะห์งาน หรือ วิเคราะห์เอกสาร ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา	MS Team	14 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ
9	นางสาวปิยะนุช แสงจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ฝึกอบรม	การอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)	การพัฒนางานประจำที่มีคุณภาพ เป็นงานที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสายวิชาการและผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย	MS Team	18 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ
10	นางสาววันวิสาข์ จำรัส	นักวิชาการพัสดุ	ฝึกอบรม	การสร้างสรรค์ผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ	งานเชิงวิเคราะห์ เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ(Survey Studies) ศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อวางแผนและปรับปรุงให้ดีขึ้น อาจเป็นวิเคราะห์งาน หรือ วิเคราะห์เอกสาร ผลงานที่แสดงการแยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาในแต่ละองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่องานของหน่วยงาน หรือสถาบันอุดมศึกษา	MS Team	14 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ
11	นางสาววันวิสาข์ จำรัส	นักวิชาการพัสดุ	ฝึกอบรม	การอบรมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)	การพัฒนางานประจำที่มีคุณภาพ เป็นงานที่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสายวิชาการและผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย	MS Team	18 ม.ค. 65	7.00	-	ได้รับ

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทการฝึกอบรม	หลักสูตร	สาระสำคัญ	สถานที่ฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	จำนวนชั่วโมง	งบประมาณ	จุดบัตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์										
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม										
1	นางสาวจุฑาดี นรรคประเสริฐ	อาจารย์	สัมมนา	สัมมนาระดับนานาชาติ ASA International Forum 2022 , Co with Architects, Co with Creators, Collaboration between architects and others in creative industry	สัมมนาระดับนานาชาติ ASA International Forum 2022 , Co with Architects, Co with Creators, Collaboration between architects and others in creative industry จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ฯ แบบออนไลน์ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ภาระงาน 2 ชั่วโมง เป็นงานสัมมนาที่บรรยายโดย วิทยากรคือ Erwin Viray , Head of Pillar of Architecture and Sustainable Design (ASD) , Singapore University of Technology and Design (SUTD) ซึ่งได้นำเสนอประสบการณ์การทำงานร่วมกับสถาปนิกต่างชาติ ผ่านกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน	แบบออนไลน์	26 ก.พ. 65	2.00	-	ไม่มี
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการแสดง										
1	นายศราวุธ จันทร์ขำ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ฝึกอบรม	การอบรมหลักสูตร การจัดทำผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (CLOs Formulation) รุ่นที่ 2	เพื่อกำหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชาให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ในระดับรายวิชา	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting	21 ก.พ. 65	7.50	-	ได้รับ
2	นายศราวุธ จันทร์ขำ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ฝึกอบรม	อบรมหลักสูตร AUN QA : รู้ก่อนใช้จะได้ประโยชน์จริง	การทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN - QA ระดับหลักสูตร	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting	14 ก.พ. 65	3.00	-	ได้รับ

**สรุปรายชื่อนักวิชาการที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนมีนาคม ปี 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทการฝึกอบรม	หลักสูตร	สาระสำคัญ	สถานที่ฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	จำนวนชั่วโมง	งบประมาณ	อนุมัติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์										
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม										
1	นางสาวดุจฤดี มรรคประเสริฐ	อาจารย์	สัมมนา	สัมมนาวิชาการทางสถาปัตยกรรม	โครงการสัมมนาวิชาการทางสถาปัตยกรรม 2565 (Architecture Lecture series 2022) มีการบรรยายจากวิทยากรภายนอก 2 ท่าน คือ คุณจูน เซคิโนะ แห่งบริษัท จูน เซคิโนะ อาร์คิเทคต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (Junsekino Architect & Design Co., Ltd.) บรรยายเรื่อง ความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบสถาปัตยกรรมและคุณเพิ่มเติมเกียรติ สุขสันต์ แห่งบริษัท สตูดิโอ มิติ จำกัด (Studio Miti Co., Ltd.) บรรยายเรื่อง ความร่วมสมัยในการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยวิทยากรนำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากบริษัทสถาปนิกของวิทยากรพร้อมอธิบายแนวความคิดในการออกแบบจนจบกระบวนการออกแบบของโครงการที่ศึกษาและเล่าประสบการณ์ทำงานต่างๆในวิชาชีพเพื่อเป็นแนวทางที่ดีแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา	ห้อง ICT 1247 (ห้องประชุมเมืองพะเยา) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา	9 มี.ค. 65	7.00	-	ไม่มี
2	นางสาวดุจฤดี มรรคประเสริฐ	อาจารย์	ฝึกอบรม	ฝึกอบรมโครงการสนับสนุนการลงทะเบียนตีพิมพ์บทความวิจัยกิจกรรมการขอทุนวิจัยงบประมาณส่วนตัวและทุนวิจัยแต่ละประเภท	โครงการสนับสนุนการลงทะเบียนตีพิมพ์บทความวิจัยกิจกรรมการขอทุนวิจัยงบประมาณส่วนตัวและทุนวิจัยแต่ละประเภท จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่คณะฯ ซึ่งเข้าร่วมแบบออนไลน์ วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ภาระงาน 3 ชั่วโมง เป็นการฝึกอบรมการเขียนโครงการในการขอทุนวิจัยงบประมาณส่วนตัวและทุนวิจัยแต่ละประเภทเพื่อให้นักวิชาการได้มีโอกาสทำงานวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการ และให้ความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการขอทุนวิจัยงบประมาณส่วนตัวและทุนวิจัยแต่ละประเภท รวมถึงการกรอกข้อมูลโครงการในระบบ UPRM อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพนักวิจัย	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา และแบบออนไลน์	28 มี.ค. 65	3.00	-	ไม่มี
3	นางสาวดุจฤดี มรรคประเสริฐ	อาจารย์	สัมมนา	สัมมนาระดับนานาชาติ ASA International Forum 2022 , Co with Architects, Co with Creators, Collaboration between architects and others in creative industry	สัมมนาระดับนานาชาติ ASA International Forum 2022 , Co with Architects, Co with Creators, Collaboration between architects and others in creative industry จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยามฯ แบบออนไลน์ วันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น. ภาระงาน 2 ชั่วโมง เป็นงานสัมมนาที่วิทยากรคือ Defit Wijaya & Rit Santoso จากบริษัทสถาปนิกที่เน้นงานออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยไม่ใ้มีมานำเสนอกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ	แบบออนไลน์	26 มี.ค. 65	2.00	-	ไม่มี

4	นางสาวดุจดดี มรรคประเสริฐ	อาจารย์	ฝึกอบรม	โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา	โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยทางคณะเป็นผู้จัดทำโครงการ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ภาระงาน 3 ชั่วโมง เป็นการฝึกอบรมการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาและKPI ด้านการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา การตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งผลงานปัญญาผ่านเว็บไซต์ และการตรวจสอบผลงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว บรรยายโดยวิทยากร 2 ท่าน ดังนี้ 1. คุณ กานต์ พิษชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงานสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี บรรยายเรื่อง ความสำคัญในการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา และ KPI ด้านการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา 2. คุณ ศิริคุณ ดอนแก้ว บรรยายเรื่อง การตรวจสอบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งผลงานทางปัญญาผ่านเว็บไซต์และการตรวจสอบผลงานที่ไม่ซ้ำซ้อนกับผลงานอื่นที่ได้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา	2 มี.ค. 65	3.00	-	ไม่มี
5	นางสาวอรทัย มหารวรรณ	อาจารย์	ศึกษาผลงาน	โครงการสนับสนุนการลงทะเบียนตีพิมพ์บทความวิจัย ในกิจกรรม การขอทุนวิจัยงบประมาณส่วนตัวและทุนวิจัยแต่ละประเภท เพื่อให้นักวิชาการได้มีโอกาสทำงานวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการและให้ความรู้ความเข้าใจ ขั้นตอนการขอทุนวิจัยงบประมาณส่วนตัวและทุนวิจัยแต่ละประเภท รวมทั้งการกรอกข้อเสนอโครงการในระบบ UPRM อันเป็นประโยชน์ต่อ	-วิธีการลงทะเบียนตีพิมพ์บทความวิจัย ในกิจกรรม การขอทุนวิจัยงบประมาณส่วนตัวและทุนวิจัยแต่ละประเภท -แลกเปลี่ยน เรียนรู้ การทำวิจัยงบประมาณส่วนตัว	ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา	28 มี.ค. 65	3.00	-	ไม่ได้รับ
6	นางสาวอรทัย มหารวรรณ	อาจารย์	สัมมนา	โครงการสัมมนาวิชาการทางสถาปัตยกรรมวิทยาการ โดย คุณเจิน เซคิโนะ แห่งบริษัท จุนเซคิโนะ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด (Junsekino Architect & Design Co.,Ltd) และ คุณเคเดิมเกยเรติ สุขกันต์ แห่งบริษัท สตูดิโอ มิติสร้างสรรค์ (Studio Mit Co.,Ltd)	แนะนำ อบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแนวคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัย	ห้องประชุมพะเยาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.พะเยา	9 มี.ค. 65	3.00	-	ไม่ได้รับ
7	นางสาวอรทัย มหารวรรณ	อาจารย์	ฝึกอบรม	โครงการอบรมทรัพย์สินทางปัญญา วิทยาการ โดย นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา หัวหน้าสำนักงาน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนางสาว ศิริคุณ ดอนแก้ว	-การจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญาและKPI ด้านการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา -การตรวจสอบข้อมูล -แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจดแจ้งทรัพย์สินทางปัญญา	ห้องประชุมชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ม.พะเยา	2 มี.ค. 65	3.00	-	ไม่ได้รับ
8	นางสาวอรทัย มหารวรรณ	อาจารย์	ฝึกอบรม	การอบรมหลักสูตร " Comment and Coaching การจัดทำโครงการองค์กร" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	เกณฑ์ประกันคุณภาพ โครงการองค์กร	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	22 มี.ค. 65	8.50	-	ไม่ได้รับ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปการแสดง										
1	นายศราวุธ จันทราช	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ฝึกอบรม	อบรมหลักสูตร " TQA Executive concept for performance excellence"	เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับที่ 2563 - 2566	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ zoom meeting	8 มี.ค. 65	8.50	-	ได้รับ
สำนักงานคณะ										
1	นางสาววิญญา ดวงเกิด	นักวิชาการศึกษา	ฝึกอบรม	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 เป็นการให้บุคลากรมีระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ 2 สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษเบื้องต้นและสื่อสารให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถเข้าใจสาระสำคัญของเนื้อหาต่างๆได้ อีกทั้งยังสื่อสาร	MS Team	7-25 มี.ค. 65	30.00	-	ได้รับ
2	นางสาวมิยะฮะ แสงจันทร์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	ฝึกอบรม	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2	โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2 เป็นการให้บุคลากรมีระดับสมรรถนะด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่ 2 สามารถพูด เขียน อ่าน และฟังภาษาอังกฤษเบื้องต้นและสื่อสารให้เข้าใจพร้อมทั้งสามารถเข้าใจสาระสำคัญของเนื้อหาต่างๆได้ อีกทั้งยังสื่อสาร	MS Team	7-25 มี.ค. 65	30.00	-	ได้รับ

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนเมษายน ปี 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทการฝึกอบรม	หลักสูตร	สาระสำคัญ	สถานที่ฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	จำนวนชั่วโมง	งบประมาณ	วุฒิบัตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์										
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม										
1	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	ศึกษาดูงาน	ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	วันที่ 29 เมษายน 2565 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ -กลยุทธ์พัฒนาสถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้า วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ -กลยุทธ์พัฒนาสถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้า	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	29 เม.ย.-6 พ.ค. 65	15.00	-	ไม่ได้รับ
2	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	ศึกษาดูงาน	โครงการ การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI	แนะนำ อบรมและทดลองใช้งาน การใช้เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	1 เม.ย. 65	3.00	-	ไม่ได้รับ
3	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	ศึกษาดูงาน	โครงการ Microsoft Innovative Educator	แนะนำฟังก์ชันใหม่ อบรมและทดลองใช้งานโปรแกรม Microsoft teams ช่วงเข้าอบรมช่วงบ่ายทดลองใช้งานโปรแกรม	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	8 เม.ย. 65	7.00	-	ได้รับ

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทการฝึกอบรม	หลักสูตร	สาระสำคัญ	สถานที่ฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	จำนวนชั่วโมง	งบประมาณ	อนุมัติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์										
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม										
1	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	ศึกษาดูงาน	ประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 / 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	แนะนำ อับเดท การทำงานของงานระบบสารสนเทศ (CITCOMS) ม.พะเยา และห้องเรียนรูปแบบ next normal	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	3 พ.ค. 65	3.00	-	ไม่ได้รับ
2	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	ศึกษาดูงาน	ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	วันที่ 29 เมษายน 2565 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ -กลยุทธ์พัฒนาสถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและลูกค้า วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ -กลยุทธ์พัฒนาสถาบันสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและ	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	29 เม.ย.-6 พ.ค. 65	15.00	-	ไม่ได้รับ
สำนักงานคณะ										
1	นายถิรพงษ์ ทะปัญญา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	ศึกษาดูงาน	การประชุมเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565	-มีการพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลการใช้บริการ รวมทั้งแผนการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับหลักสูตรสำหรับการพัฒนาบุคลากรและนิสิตเกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมทั้งมีแผนสำหรับการปรับปรุงและอัพเกรดระบบเครือข่ายให้มีจุดบริการมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งเครือข่ายของทางมหาวิทยาลัย -ในส่วนของ software license นั้นทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ Adobe Creative Suit ว่ามีการจัดสรรงบประมาณซื้อเพิ่มเติมโดยแบ่งเป็นสำหรับห้องเรียน 300 license และบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องใช้งานเกี่ยวกับการสร้างเนื้อหา/ประชาสัมพันธ์/วิดีโอ อีกประมาณ 700 license ซึ่งทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศจะแจ้งรายละเอียดมายังหน่วยงานในกรณีถัดไป สำหรับเพื่อขอใช้งาน Adobe Creative Suit account ถัดไป -ในส่วนของ Google Suit for Education นั้นทาง Google ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายใหม่ทำให้พื้นที่ที่จะใช้งานน้อยลง จึงได้แจ้งให้มีการเปลี่ยนไปใช้ service ของทาง Microsoft azure แทนจะทำให้พื้นที่ในการทำ SharePoint มีพื้นที่ให้บริการเพียงพอสำหรับบุคลากรทุกฝ่ายในมหาลัย -สำหรับการฝึกอบรมนั้นทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการแจ้งรายละเอียดถึงแนวทางการจัดทำหลักสูตรโดยมี soft skill hard skills unskill reskill เพื่อ	Online for microsoft teams	3 พ.ค. 65	7.00	-	ไม่มี

สรุปรายชื่อนักวิชาการที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2565
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประเภทการฝึกอบรม	หลักสูตร	สาระสำคัญ	สถานที่ฝึกอบรม	ตั้งแต่วันที่	จำนวนชั่วโมง	งบประมาณ	วุฒิบัตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์										
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม										
1	นางสาวอรทัย มหาวรรณ	อาจารย์	ฝึกอบรม	การอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชิงรุก	แนวทางการปฏิบัติของงานสวัสดิการในส่วนของ การประกันสังคม	โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะ แพทย์ศาสตร์	7 ก.ค. 65	7.00	-	ไม่มี